

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG THÁI BÌNH 60 năm xây dựng và phát triển

S o với các môn nghệ thuật khác, điện ảnh - nghệ thuật thứ bảy ra đời muộn hơn. Tại Việt Nam, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, với sự ra đời của các bình chủng thông tin, tuyên truyền, điện ảnh cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Ngày 15/3/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL-CP thành lập doanh nghiệp chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam. Kể từ ngày này, điện ảnh Việt Nam lấy ngày 15/3 là ngày truyền thống điện ảnh Việt Nam. Thực hiện chủ trương phân cấp quản lý hoạt động chiếu bóng cho các tỉnh, thành, ngày 15/3/1958, Cục Điện ảnh bàn giao 7 đội chiếu bóng của Khu Tả ngạn cho Thái Bình, Ty Văn hóa Thông tin Thái Bình là cơ quan nhận bàn giao. Sau lễ bàn giao, Phòng Chiếu bóng thuộc Ty Văn hóa Thông tin Thái Bình được thành lập, ngày 15/3/1958 là ngày thành lập, tiền thân của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Thái Bình ngày nay.



Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Thái Bình tổ chức chiếu phim lưu động.

Tháng 10/1960, Quốc doanh Chiếu bóng Thái Bình có 8 đội chiếu bóng lưu động và 1 đơn vị rạp chiếu bóng Thống Nhất cũng vừa mới thành lập. Với 1 doanh nghiệp công lập do nhà nước quản lý, điện ảnh Thái Bình đã không ngừng phát huy tác dụng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đất nước đang trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, công tác đưa phim phục vụ, cổ vũ phong trào sản xuất nông nghiệp, khơi lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, qua các phim như Chung một dòng sông, Chim vành khuyên, Làng ổi, Vườn cam, Một ngày đầu thu, Vật kỷ niệm của người đã khuất... đã kịp thời phục vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.

Trong khi thế tất cả vì miền Nam ruột thịt, chiếu bóng Thái Bình đã cử cán bộ trực tiếp vào phục vụ và chiến đấu ở các chiến trường. 8 cán bộ chiếu bóng đã anh dũng hy sinh, đó là sự mất mát to lớn của điện ảnh Thái Bình nói riêng, ngành Văn hóa Thông tin Thái Bình nói chung.

Từ 9 đội chiếu bóng lưu động, đến năm 1975, toàn tỉnh có 22 đội, thời điểm phát triển mạnh mẽ và hoàng kim của chiếu bóng cả nước Thái Bình có tới 31 đội chiếu bóng và 7 quốc doanh chiếu bóng huyện. hoạt động không ngừng, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh viết nên "Bài ca năm tấn". Chiếu bóng cũng như ngọn lửa tiếp sức cho thanh niên Thái Bình hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi, đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, điện ảnh ngày càng phát triển, chiếu bóng Thái Bình tập trung

làm nhiệm vụ tuyên truyền qua các phim truyền có chất lượng, để lại nhiều ấn tượng như Người về đồng cội, Ngày lễ thánh, Đến hẹn lại lên, Vợ chồng anh Lục, Bao giờ cho đến tháng mười... đã đi sâu vào tiềm thức người dân Thái Bình.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và phục vụ nhiệm vụ chính trị, 10 năm sau ngày thống nhất đất nước, chiếu bóng Thái Bình 2 lần vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đội chiếu bóng huyện Tiến Hải là đội chiếu bóng duy nhất của ngành chiếu bóng Thái

Bình lúc bấy giờ được tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Xóa bỏ cơ chế bao cấp, chuyển sang thời kỳ đổi mới, chiếu bóng Thái Bình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xóa bỏ các đội, phòng, rạp chiếu bóng thuộc các huyện, chỉ còn lại Công ty Điện ảnh Thái Bình: có 1 phòng hành chính quản trị, 1 rạp chiếu bóng Thống Nhất, 3 đội chiếu bóng lưu động và thành lập thêm phòng băng hình in và phát hành băng đĩa cho các đại lý trong tỉnh.

Thời kỳ đổi mới, chiếu bóng Thái Bình từng bước vượt qua thử thách, đáp ứng nhu cầu thưởng

thức nghệ thuật điện ảnh và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngày 17/5/1996, UBND tỉnh ra Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty Điện ảnh và băng hình, đây là sự ghi nhận của các cấp, các ngành và của UBND tỉnh với điện ảnh Thái Bình. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng bước sang trang mới là đơn vị sự nghiệp có thu và bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng quyết định cho sự ổn định



Một chương trình ngoại khóa dành cho học sinh trung học phổ thông.

của chiếu bóng Thái Bình trong quá trình hội nhập và phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hàng năm, Trung tâm phục vụ hàng trăm buổi chiếu, hơn chục đợt phim, tuần phim, phục vụ hàng triệu nghìn lượt người xem, doanh thu đạt và vượt kế hoạch giao.

Với sự năng động của đội ngũ cán bộ, nhân viên, Trung tâm đã từng bước đưa phim vào phục vụ trong các trường học, tạo cho học sinh những buổi xem phim là những giờ sinh hoạt ngoại khóa bổ ích, góp phần giúp các em hiểu rõ thêm về ý nghĩa lịch sử, những tấm gương sáng, việc tốt, người tốt, hướng ứng phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung tâm đã kiến nghị Sở trình Tỉnh ủy ban hành Công văn số 92/CV-TU về việc tổ chức chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, xí nghiệp..., đây là hướng đi mới của Trung tâm, đã có nhiều đơn vị đến học tập kinh nghiệm.

Với lợi thế qua phương tiện truyền tải hình ảnh, đưa thông tin đến với khán giả, Trung tâm đã đưa phim vào phục vụ 8/8 đảng bộ huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, cơ quan, xí nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, quân đội, bộ đội biên phòng... Đây là những giờ học, sinh hoạt ý nghĩa, ấn tượng, để lại trong người xem nhiều cảm xúc qua các bộ phim như Vượt qua biển Thương Hải, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Hà Nội mùa đông năm 46, Thủ Chinh ở Xiêm... Những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, đặc biệt là tư liệu quý: Những giây phút cuối đời của Bác đã để lại cho người xem nhiều cảm xúc sâu lắng.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, sự bùng nổ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nhưng Trung tâm vẫn luôn bám sát yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời góp phần đáp ứng niềm đam mê nghệ thuật của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Thái Bình. Đây là sự quan tâm lớn của tỉnh với điện ảnh - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển điện ảnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/1/2014. Với những thành tích đạt được, Trung tâm đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Cục Điện ảnh, các sở, ban, ngành của tỉnh... Đó chính là kết quả của tinh thần đoàn kết, yêu nghề, luôn giữ vững trọng trách của người làm văn hóa.

NGUYỄN ĐỨC ANH
(Phó Giám đốc
Trung tâm Phát hành phim
và chiếu bóng Thái Bình)

► Điểm mới của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

(nhandan.com.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Theo đó, quy chế thi THPT quốc gia có nhiều điểm mới.

Bài thi năm nay được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả tất cả bài thi, các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT. Các trường hợp bị hủy kết quả thi; lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật gồm: làm giả hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức; có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.



Đối với thí sinh tự do, ngoài các hồ sơ theo quy định chung, thí sinh phải có thêm giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực nếu xếp loại kém. Ngoài ra, thí sinh tự do phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, có giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do hiệu trưởng trường phổ thông nơi mình cuối dự thi năm trước xác nhận. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, nếu không có học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên thì phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình.

► Hàng chục nghìn văn bằng quốc tế không được công nhận

(vtv.vn) Hàng chục nghìn văn bằng quốc tế không được Việt Nam công nhận dù người học phải bỏ chi phí rất lớn.

Cùng với sự hội nhập và phát triển của đất nước, ngày càng có nhiều người lựa chọn cho mình con đường du học để mở mang kiến thức. Thực tế, nhu cầu này rất chính đáng bởi khi ra với thế giới, các em học được những đức tính văn minh, những tiến bộ của các nước phát triển. Tuy nhiên, bản thân việc du học cũng tiềm ẩn những rủi ro mà có thể người học chưa biết đó là hàng chục nghìn văn bằng quốc tế không được Việt Nam công nhận dù người học mất chi phí rất lớn để sở hữu tấm bằng đó. Đây là thông tin từ Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cục Quản lý chất lượng cho biết, do thiếu thông tin hoặc thậm chí bị lừa, không ít gia đình đã đưa con em mình đi du học ở các trường chất lượng không đảm bảo, không được cơ quan giáo dục ở nước sở tại cấp giấy chứng nhận kiểm định. Cục Quản lý chất lượng cũng phát hiện không ít trường hợp đến xin được công nhận văn bằng quốc tế nhưng khi kiểm tra thông tin thì lại là bằng giả. Điều đáng lo ngại là những bằng này có thể mua dễ dàng ngay trên các chợ bán văn bằng giả online mà ai cũng có thể tiếp cận, miễn là có tiền.

Đến với những mảnh đời khó khăn bằng tấm lòng thiện nguyện, sự quan tâm và tinh thần sẵn sàng sẻ chia, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, động viên kịp thời người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, người khuyết tật trong huyện, giúp họ từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.



Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Đông Hưng thăm hỏi, động viên gia đình em Tạ Bảo Hân.

Trưởng hợp em Tạ Bảo Hân, xã Hợp Tiến (Đông Hưng) là một trong những địa chỉ nhân đạo để lại nhiều cảm xúc cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ (TNVCTĐ) huyện. Mới 6 tuổi nhưng Hân đã phải gánh chịu nhiều nỗi đau. Bị khuyết tật bẩm sinh, bàn chân của em khuyết cả 5 ngón. Khấp cơ thể em bị loét bởi bệnh lý thường bị bỏng nước - một căn bệnh hiểm gập, khó chữa. Căn bệnh khiến em luôn phải chống chọi với sự đau đớn. Không chỉ chịu nỗi đau về thể xác, Hân còn thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm của người mẹ ngay khi mới 1 tuổi. Hiện em đang ở cùng bố và bà nội song cuộc sống gia đình rất khó khăn. Thu nhập từ tiền công bấp bênh của bố cũng chỉ đủ bữa ăn hàng

ngày chứ chưa nói đến tiền chữa bệnh cho em. Sau khi khảo sát hoàn cảnh thực tế của gia đình Hân, các cấp hội và TNVCTĐ

huyện đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tiền, quà với tổng trị giá khoảng 50

triệu đồng. Số tiền đã giúp gia đình Hân với bớt phần nào gánh nặng kinh tế, có thêm tiền điều trị bệnh cho em.

phương, hộ dân nghèo được hưởng lợi, nâng tổng trị giá hoạt động nhân đạo của huyện năm 2017 đạt trên 3 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện còn cùng với chi hội chữ thập đỏ các trường học phát động nhiều chương trình, hoạt động như: vòng tay nhân ái, bạn giúp bạn, cứu trợ thời gian qua. Tính riêng năm 2017, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động nguồn lực hỗ trợ hơn 1.120 trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền, quà hơn 390 triệu đồng. Cùng với việc cứu trợ đột xuất, các cấp hội còn bảo trợ 10kg gạo hàng tháng cho 68 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ trên 3.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và tham gia xây dựng nhà tình thương cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Kinh và xã Đông Động... Ngoài việc vận động cứu trợ tại chỗ, Hội Chữ thập đỏ huyện còn duy trì hiệu quả nhiều dự án nhân đạo như dự án Heifer của Mỹ; hỗ trợ bò giống sinh sản; xây dựng công trình vệ sinh, bàn giao máy lọc nước cho trường học; chăm sóc sức khỏe ban đầu giúp các địa

phương, hộ dân nghèo được hưởng lợi, nâng tổng trị giá hoạt động nhân đạo của huyện năm 2017 đạt trên 3 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện còn cùng với chi hội chữ thập đỏ các trường học phát động nhiều chương trình, hoạt động như: vòng tay nhân ái, bạn giúp bạn, cứu trợ thời gian qua. Tính riêng năm 2017, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động nguồn lực hỗ trợ hơn 1.120 trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền, quà hơn 390 triệu đồng. Cùng với việc cứu trợ đột xuất, các cấp hội còn bảo trợ 10kg gạo hàng tháng cho 68 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ trên 3.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và tham gia xây dựng nhà tình thương cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Kinh và xã Đông Động... Ngoài việc vận động cứu trợ tại chỗ, Hội Chữ thập đỏ huyện còn duy trì hiệu quả nhiều dự án nhân đạo như dự án Heifer của Mỹ; hỗ trợ bò giống sinh sản; xây dựng công trình vệ sinh, bàn giao máy lọc nước cho trường học; chăm sóc sức khỏe ban đầu giúp các địa

giới thiệu các phong trào, hoạt động, Hội đã tuyên truyền trực tiếp về những việc làm thực tế, cụ thể ở các địa phương giúp người dân ngày hiểu vai trò, vị trí của tổ chức hội chữ thập đỏ. Nhờ đó, những việc làm của Hội ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Cụ thể, qua 3 đợt hiến máu do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức đã thu được 734 đơn vị công, đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp nối những hành trình thiện nguyện, năm 2018, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Đông Hưng để ra một việc mới xã, thị trấn có ít nhất một địa chỉ đỏ được bảo trợ gạo; đẩy mạnh việc cứu trợ, giúp đỡ kịp thời những trường hợp không may bị bệnh trọng, tai nạn rủi ro tại các địa phương. Để đạt mục tiêu đề ra, các cấp hội sẽ tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm; chú trọng công tác tuyên truyền và vận động xây dựng quỹ hội để có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp.

HOÀNG LANH